

ฉบับที่ 13/2560

## เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2560 ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดี และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามรายได้ภาคเกษตรที่ขยายตัว และส่วนหนึ่งจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ที่เม็ดเงินเริ่มกระจายสู่ชุมชน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐปรับลดลงตามรายจ่ายลงทุน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนอัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อย จากการว่างงานในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ เดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่เงินฝากชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ยังขยายตัวดี และการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น ตามรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ที่เม็ดเงินเริ่มกระจายจากหน่วยงานท้องถิ่นสู่ระดับชุมชน สำหรับภาคบริการด้านท่องเที่ยวชะลอลง สะท้อนจากรายได้บริการหมวดที่พักแรม ส่วนหนึ่งจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงบ้างจากความกังวลด้านกำลังซื้อ ซึ่งเป็นผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

**การลงทุนภาคเอกชน** ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการลงทุนภาคการก่อสร้างชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในบางพื้นที่ ทั้งในแนวราบและแนวสูง ขณะที่การลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานทดแทน และแปรรูปสินค้าเกษตร

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ลดลงตามรายจ่ายลงทุนในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง ขณะที่รายจ่ายประจำชะลอลงตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่รัฐบาลกลางโอนเงินที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นแล้วเสร็จในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้เริ่มเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระดับชุมชนในเดือนนี้

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวตามราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยราคายางพารา ไข่เนื้อ และข้าวเปลือกเจ้า 15% ขยายตัว ด้านราคามันสำปะหลังปรับดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน และราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ตามอุปทานในตลาดที่ต่ำ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง สุกร ไช้ไก่ และโคเนื้อ ยังหดตัว ส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรชะลอตัว ตามผลผลิตมันสำปะหลังและยางพาราที่การเก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและฝนตกต่อเนื่อง

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์เร่งผลิตตามคำสั่งซื้อของผู้ค้าส่งก่อนมีการปรับภาษีสรรพสามิตในเดือนกันยายน ด้านการผลิตน้ำตาลทรายขาวและขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นสำคัญ สำหรับการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษปรับดีขึ้นจากความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**มูลค่าการค้าผ่านด่าน** ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ และเวียดนามขยายตัวตามการส่งออกผลไม้เป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกไป สปป. ลาว และกัมพูชาลดลงจากการส่งออกวัสดุก่อสร้าง พลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับการนำเข้าขยายตัวค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการนำเข้าจากกัมพูชาตามการนำเข้ามันสำปะหลัง และการนำเข้าจากเวียดนามตามการนำเข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.16 สูงขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้น สำหรับ**อัตราการว่างงาน**ปรับฤดูกาลสูงขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.5 โดยจำนวนผู้มีงานทำภาคเกษตรปรับลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวจากเดือนก่อนจากเงินฝากทุกประเภท โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของส่วนราชการ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนจากสินเชื่อที่ให้แกกิจการขายส่งและการขายปลีก การก่อสร้าง และการเกษตรประมง และป่าไม้เป็นสำคัญ สำหรับสินเชื่อต่อคุณภาพปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
29 กันยายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค  
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546  
E-mail: WatcharR@bot.or.th  
ChotipaK@bot.or.th